

Hung Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2024

## THƯ NGỎ

### Chung tay bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức,  
cấp uỷ, chính quyền các cấp và toàn thể Nhân dân.

Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhận được sự ủng hộ của Nhân dân; từ đó tình hình trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao và có chiều hướng gia tăng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao; nhiều hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra hoặc tái diễn vi phạm như: sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chở hàng quá khổ, quá tải; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tôi kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là quy định của cơ quan, đơn vị về việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ và khi tham gia giao thông... các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cơ quan chức năng sẽ thông báo về nơi công tác, nơi sinh hoạt Đảng theo quy định. Đồng thời, tích cực vận động người thân trong gia đình và người dân nơi cư trú chấp hành tốt quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

2. Các công ty, doanh nghiệp nghiên cứu triển khai việc nghiêm cấm công nhân, người lao động uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc; ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người khác chở hàng quá khổ, quá tải, đã sử dụng rượu, bia, không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động; không chở quá số người quy định, không xếp hàng hóa, vật liệu xây dựng lên phương tiện quá trọng tải, không coi nới kích thước thành thùng, không để rơi vãi vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường.

3. Người dân khi tham gia giao thông hãy tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật, trang bị đầy đủ các kiến thức, biện pháp, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không điều khiển xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều; tuân thủ tốc độ khi lái xe; đi đúng phần đường, làn đường quy định; giữ khoảng cách an toàn; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện... tăng cường quan tâm đến an toàn giao thông của con em và không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mọi người dân cùng chung tay, góp sức xây dựng văn hoá giao thông an toàn, văn minh.

4. Các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông (*các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tai nạn; ùn tắc; các bất cập về tổ chức giao thông...*) Nhân dân có thể phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an (*lực lượng Cảnh sát giao thông hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất*) qua số điện thoại 02213.863.465 hoặc trang Zalo Công an tỉnh Hưng Yên. Mọi thông tin sẽ được lực lượng Công an tiếp nhận, bảo mật thông tin người cung cấp và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên rất mong các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức và toàn thể Nhân dân tiếp tục quan tâm, ủng hộ để góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ***“Vì một Hưng Yên hưng thịnh, yên bình, an toàn trên mọi nẻo đường”***.

Trân trọng kính chào!



Zalo Công an tỉnh Hưng Yên

CHỦ TỊCH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tran Quoc Van".

Trần Quốc Văn